

# ด่วนที่สุด

ที่ ขบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๕๕๕



ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  
ถนนมนตเสวี ขบ ๒๐๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา และนายกเทศมนตรีนคร ทุกแห่ง

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๗๒๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๑๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓. หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๑๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔. หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๒๓.๒/๑๙๐๓๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๑๒๐

ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้แจ้งประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยกำหนดให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้ง ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด นั้น

จังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ว่า เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเป็นไปตามประกาศ ก.จ. และ ก.ท. ที่กำหนด จึงส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ ก.จ. และ ก.ท. ดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาดังกล่าว โดยคำสั่งแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.เมืองพัทยา มีคำสั่งให้โอนหรือรับโอนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องในการให้โอนและรับโอนเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีคำสั่งให้โอนและรับโอนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้นั้น โดยเฉพาะรายชื่อผู้มีเครื่องหมาย “\*” ก่อนเสนอขอความเห็นชอบให้โอนหรือรับโอนให้ถูกต้องตามประกาศรับสมัครสรรหา ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนในวันปิดรับสมัคร

/(๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕)...

(๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔) ด้วย หากไม่แนบชุดให้หรือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. สำหรับในการแต่งตั้งและกำหนดตำแหน่งรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งในครั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ สำหรับเทศบาลให้เสนอขอความเห็นชอบให้โอนหรือรับโอนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ส่งให้สำนักงาน ก.ท.จ.ชลบุรี ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

โดยการแต่งตั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเดิมมีคำสั่งให้โอน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ผ่านการสรรหาประสงค์แต่งตั้งมีคำสั่งรับโอนเป็นวันเดียวกัน ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กำหนดดังกล่าวข้างต้น สำหรับวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง

๒. ให้ผู้ผ่านการสรรหาเดินทางไปสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ผ่านการสรรหาเลือกสังกัดอยู่ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาที่เลือกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี ให้เดินทางไปรายงานตัว ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เวลา ๐๘.๓๐ น. สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้เดินทางไปในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผู้ที่เกษียณอายุราชการที่เลือกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี ให้เดินทางไปรายงานตัว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี เวลา ๐๘.๓๐ น. กรณีผู้ที่เคยไปรายงานตัวและถึงลำดับที่แต่งตั้งในครั้งนี้อาจไม่ต้องเดินทางไปรายงานตัว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.chonburilocal.go.th](http://www.chonburilocal.go.th) หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลที่มีรายชื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

*Obod Dnh.*

(นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
โทร. ๐-๓๘๒๗-๖๑๙๘-๙ ต่อ ๒๕  
ผู้ประสานงาน น.ส.ภัคสรภิญญ์ เชื้อมเจริญพรกุล



ก.บ.ต.(สถ.จ.ช.บ.)  
 เลขรับที่.....  
 วันที่ 12 ก.ย. 2565  
 เวลา.....น.

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว 9๒๐

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท.  
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา

- อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
๔. หนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๕. ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
๖. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหา พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
๗. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙. ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามมติ ก.จ. และ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ - ๓ โดยกำหนดให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้ง ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ นั้น

/สำนักงาน...

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเป็นไปตามประกาศ ก.จ. และ ก.ท. ที่กำหนดตามที่อ้างถึง ๒ จึงขอจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ ก.จ. และ ก.ท. ดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาดังกล่าว โดยคำสั่งแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.เมืองพัทยา มีคำสั่งให้โอนหรือรับโอนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องในการให้โอนและรับโอนเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.เมืองพัทยา ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีคำสั่งให้โอนและรับโอนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่นั้น โดยเฉพาะรายชื่อผู้ที่มีเครื่องหมาย “\*” ก่อนเสนอขอความเห็นชอบให้โอนหรือรับโอนให้ถูกต้องตามประกาศรับสมัครสรรหา ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนในวันปิดรับสมัคร (๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔) ด้วย หากไม่แน่ชัดให้หาหรือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. สำหรับในการแต่งตั้งและกำหนดตำแหน่งรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งในครั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

โดยการแต่งตั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเดิมมีคำสั่งให้โอน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ผ่านการสรรหาประสงค์แต่งตั้งมีคำสั่งรับโอนเป็นวันเดียวกัน ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดดังกล่าวข้างต้น สำหรับวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑)

๒. ให้ผู้ผ่านการสรรหาเดินทางไปสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ผ่านการสรรหาเลือกสังกัดอยู่ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้เดินทางไปในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กรณีที่เคยไปรายงานตัวและถึงลำดับที่แต่งตั้งในครั้งนี้อาจไม่ต้องเดินทางไปรายงานตัว และให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง

/๓. ให้สำนักงาน...

๓. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดทำข้อมูลการรายงานตัวของผู้ผ่านการสรรหา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง แล้วส่งให้สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. และ ก.ท.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทร ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๑  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามมติ ก.จ. และ ก.ท.

ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๖/๖๑๒๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕)

๑. กลุ่มที่ ๑ กรณีมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาใหม่แล้ว ปรากฏว่ามีอัตราตำแหน่งว่างเพียงพอในการแต่งตั้งให้ดำเนินการ

(๑) ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว และเป็นการแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ผู้ผ่านการสรรหาตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่ต้น จึงไม่ต้องรับผลกระทบใด

(๒) ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว แต่เมื่อมีการจัดเรียงบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาใหม่ ปรากฏว่าได้รับผลกระทบเนื่องจากมีผู้ผ่านการสรรหาได้ในลำดับก่อนยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ผู้ผ่านการสรรหาที่เหลือตามลำดับที่ผู้ผ่านการสรรหาเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสงค์ไปแต่งตั้งต่อไป โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งวันที่แต่งตั้งใหม่ให้คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แต่งตั้งผู้ได้รับผลกระทบมีคำสั่งแต่งตั้งผู้นั้นใหม่ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้ผ่านการสรรหาในลำดับก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้ได้รับผลกระทบได้ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่

๒. กลุ่มที่ ๒ กรณีมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาใหม่แล้ว ปรากฏว่ามีอัตราตำแหน่งว่างน้อยกว่าผู้ผ่านการสรรหาให้ดำเนินการ

(๑) ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว และเป็นการแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ผู้ผ่านการสรรหาตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่ต้น จึงไม่ต้องรับผลกระทบใด

(๒) ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว แต่เมื่อมีการจัดเรียงบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาใหม่ ปรากฏว่าได้รับผลกระทบเนื่องจากมีผู้ผ่านการสรรหาได้ในลำดับก่อนยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ผู้ผ่านการสรรหาครั้งแรกยังมีสิทธิได้รับแต่งตั้งอยู่เนื่องจากอยู่ในลำดับที่ของผู้ผ่านการสรรหาไม่เกินลำดับที่มีอัตราตำแหน่งว่าง ให้แต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมหรือกรณีที่มีการโอนแล้วก็ให้สามารถแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันได้ และให้ผู้ผ่านการสรรหาที่เหลือตามลำดับที่ผู้ผ่านการสรรหาเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสงค์ไปแต่งตั้งต่อไป โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งวันที่แต่งตั้งใหม่ให้คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แต่งตั้งผู้ได้รับผลกระทบมีคำสั่งแต่งตั้งผู้นั้นใหม่ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้ผ่านการสรรหาในลำดับก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้ได้รับผลกระทบได้ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่

/ (๓) กรณี...

(๓) กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้วและได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นผู้ผ่านการสรรหาในลำดับที่ไม่มีอัตราตำแหน่งว่างเพียงพอ ก็ให้บุคคลดังกล่าวขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเรียงตามลำดับที่ใหม่ และให้การใช้บัญชีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยาผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดปัจจุบันกำหนดตำแหน่งในระดับ สายงานเดิมรองรับไว้เป็นการชั่วคราวก่อนได้รับการแต่งตั้ง หรือมีการโอน ย้ายตำแหน่ง หากตำแหน่งว่างให้ยุบเลิกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีได้รับเงินประจำตำแหน่งในตำแหน่งสายงานเดิมก่อนเป็นผู้ผ่านการสรรหาก็ก็นับได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดิม ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้ได้รับผลกระทบได้ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับจากทางราชการ

๓. สำหรับผู้ที่มีการโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นแล้ว ก็ยังคงได้รับสิทธิในการแต่งตั้งตามตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาในครั้งนี้

---

บันทึกข้อตกลง  
บทลงโทษ

บัญชีแก้ไขวันโอน/ย้าย ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
(แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๔๐๙.๖/ว ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๕)  
จังหวัดชลบุรี

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	วันแต่งตั้งเดิม	วันแต่งตั้งใหม่
๑	นางจางรุวรรณ อางจันดา	เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒	นางสดศรี แน่นหนา	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒	นางคำนวล จอกนาค	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น เทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	นายอำพล พลเมืองศรี	นายช่างเขียนแบบ ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น เทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	นางสุภาพ พุ่มผลึก	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น เทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	รองปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น เทศบาลตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔	น.ส.จิตติญา ดีพร้อม	นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔	น.ส.ประภัสสร สุพรรณรังษี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕	น.ส.จิราทิพย์ สามารถ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕	นางณัฐวรรณ ชัยยอด	นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖	นายกตัญญู อยู่เจริญ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖	น.ส.รุ่งรัชณี ทินเต	นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๗	น.ส.ธีรนาฏ วงศ์จิตรราทร	นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๗	นายเรangkit ทองอยู่	เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๘	น.ส.มลิวรีย์ ทรงคาศรี	นักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป



๘	น.ส.อนุวรรณ ศรีวรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๙	นางกรรณิการ์ สารีกุล	นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอกีรีราชา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอกีรีราชา จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๙	น.ส.อิชญา เครือนุช	นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอกีรีราชา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอกีรีราชา จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๐	นายสาธิต หงษา	เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชำนาญงาน เทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๐	น.ส.ภัทราพร บุญเนื่อง	นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอมือทอง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอมือทอง จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๑	นายสุพล แพงพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอมือทอง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอมือทอง จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๑	น.ส.ปณิศา นิสสัยสุข	เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ระดับชำนาญงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอมือทอง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอมือทอง จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๒	ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญ์ญา อาจวารินทร์	เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลบางทราย อำเภอมือทอง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอมือทอง จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๒	นายโสภณ เกื้อสนธิ	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๓	น.ส.วีรวรรณ สุขสวัสดิ์	นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๓	น.ส.ชัญญาภัค หนูทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอกีรีราชา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอกีรีราชา จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๔	นางเสาวนีย์ ไทมติ	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ต้น เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๔	จำเอกชัยะ ภูระหงษ์	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ต้น เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๕	นางไพโรจน์ ลาร์สสุน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	หัวหน้าฝ่ายแผนกภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๕	น.ส.สริน มณีกุล	นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๑๖	น.ส.ภัททิศา สุขสำราญ	นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ เทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๖	น.ส.ธนสวรรค์ วงศ์ก่อ	ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑ เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอกะปิราชา จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป



		จังหวัดชลบุรี	จังหวัดชลบุรี		
๑๕	น.ส.เดือนเพ็ญ วงษ์บัณฑิต	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง	๓๓,๐๐๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๖	น.ส.น้ำฝน โสภณ	นักวิชาการคลัง วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	๓๔,๖๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๗	นางวิภาวดี ทิพโชติ	นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลกุฎีไฉน จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลหมอนนาง จังหวัดชลบุรี	๓๒,๔๕๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๘	นางโชติรัตน์ สุภารส	นักวิชาการศึกษา วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี	๓๑,๓๔๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๙	นางกาญจนา วงศ์วังจันทร์	นักวิชาการศึกษา วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี	๓๓,๐๐๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๐	นางดวงรัตน์ เรืองอุไร	นักวิชาการศึกษา วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น เทศบาลตำบลเขาชีริงรัมย์ จังหวัดชลบุรี	๓๕,๒๒๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๑	นายมารุต สิทธิประเสริฐ	นายช่างโยธา ทั่วไป ระดับอาวุโส เทศบาลตำบลหนองไม้แดง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายการโยธา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เทศบาลตำบลหนองไม้แดง จังหวัดชลบุรี	๓๓,๐๐๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๒	นายสุเมธ สิ้นโพธิ์	วิศวกรโยธา วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๔,๖๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๓	พ.จ.อ.เฉลียว บุตรงาม	นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายการโยธา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี	๓๔,๔๓๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๔	นายสุวิทย์ สุวรรณโชติ	นายช่างโยธา ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลเมืองสีตหีบ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี	๓๓,๔๐๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๕	นางนภาพรณี ศรีไทย	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี	รองปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น เทศบาลตำบลโป่ง จังหวัดชลบุรี	๕๐,๑๗๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๖	น.ส.สุภัทรา ผสมทรัพย์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลธาตุทอง จังหวัดชลบุรี	รองปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น เทศบาลตำบลธาตุทอง จังหวัดชลบุรี	๓๙,๖๓๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๗	นางพุดิศา กลิ่นโพธิ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น เทศบาลตำบลโป่ง จังหวัดชลบุรี	รองปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี	๕๖,๓๗๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๘	นายศิริพงษ์ จิตต์จ้านงค์	นักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี	รองปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี	๓๕,๒๒๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๒๙	นายชัยแสง เจนอารีวงศ์	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	๓๗,๙๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๐	นางสุภาพร วิเชียรมานะรักษ์	เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี	๓๘,๓๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๑	นายอรรรถร อยู่ในธรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลท่าบ่อหนอง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลท่าบ่อหนอง จังหวัดชลบุรี	๓๖,๓๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๒	น.ส.ศศิรินทร์ ทิพยางกูร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๑,๘๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๓	น.ส.ประทุมมารด สุจริต	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	๓๔,๑๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๔	น.ส.ธัญนภัทร์ คำแดงดี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	๓๑,๘๓๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๕	น.สมณฑาทิพย์ กลิ่นสุกหอม	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายนิติการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	๓๒,๔๕๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๖	น.ส.จิตราภรณ์ เสริมสุข	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารและบรรจุแต่งตั้ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี	๓๗,๙๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๗	นางศุภรา พุทธจรรยา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลหนองขา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลหนองขา จังหวัดชลบุรี	๓๓,๐๐๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๘	นายอาชวี แสนจันทร์	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี	๓๑,๘๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๙	พ.จ.อ.สุบรรเทิง จันทร์อิน	นักจัดการงานเทศกิจ วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	๓๔,๑๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔๐	ว่าที่ร้อยตรีสินธุ์ชัย นิตติคุณรัฐ	นักจัดการงานเทศกิจ วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี	๓๗,๔๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔๑	นางสุรพร หล้าธรรม	เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	๓๑,๗๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔๒	นายอภิสิทธิ์ มุหมิ้น	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	๓๗,๔๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔๓	น.ส.จิตติยา กลัดเจริญ	นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลหมอนนาง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	๓๑,๓๔๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๔๔	น.ส.สุจินตรา วงษ์นอก	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลหมอนนาง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	๓๔,๑๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔๕	นางจารุณี ดิษะพันธุ์	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลพานทอง จังหวัดชลบุรี	๓๓,๕๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔๖	นางจริยาพร อุดม	เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี	๒๗,๐๓๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔๗	นางวรรณชน เชนะ	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี	๓๔,๖๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔๘	นายอภิวัฒน์ ปิยะนันท์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี	๒๖,๕๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔๙	น.ส.นารีรัตน์ แก้วมณี	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลหนองไม้แดง จังหวัดชลบุรี	๓๔,๑๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕๐	น.ส.โสภาวดี นาวิอุบลัมภ์	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยอง	๓๔,๐๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕๑	นางวิไลรักษ์ เถวนสาริกิจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลหนองขี้ซาก จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลหนองขี้ซาก จังหวัดชลบุรี	๓๐,๒๒๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕๒	ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา แก่นทอง	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลเหมือง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลเหมือง จังหวัดชลบุรี	๓๕,๗๗๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕๓	นางสาววิตรี ชูชาติ	นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	๓๒,๔๕๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕๔	น.ส.รุ่งนภา บุญทัน	นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลพานทอง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เทศบาลเมืองปรกฟ้า จังหวัดชลบุรี	๓๖,๓๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕๕	นางรัตติกาล ทับทิมไทย	นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	๓๕,๒๒๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕๖	น.ส.กฤษณา สิงห์นอก	นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี	๓๓,๐๐๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕๗	น.ส.นันทิชา อีระปัญญาวงษ์	นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	๓๑,๓๔๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕๘	น.ส.ปิยะมาศ หอมมณี	นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี		ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๕๙	น.ส.ฉันทนา ไข่คำ	นักสังคมสงเคราะห์ วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	๓๖,๘๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖๐	น.ส.อริยะพัฒน์ โตสวัสดิ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี	๔๐,๒๕๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖๑	น.ส.สุวภัทร เพิ่มศิริ	พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี	๓๕,๒๒๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖๒	น.ส.พินัญพร กลิ่นเมือง	นักวิชาการสุขาภิบาล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	๓๓,๘๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖๓	น.ส.สุวารี จันทเวสน์	พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น เทศบาลตำบลหนองขี้ซาก จังหวัดชลบุรี	๓๕,๒๒๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖๔	นายอริฎู เส้นเศษ	สัตวแพทย์ ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	๒๗,๔๙๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖๕	นายติลก คำคูเมือง	ครู วิทยฐานะชำนาญการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ ร.ร.เทศบาล ๔ เจริญอุบลกัมภ์ปัญญาร เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	๓๐,๘๔๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖๖	นางพิมพ์ล ไซธิธนอธิวัฒน์	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร.ร.เทศบาล ๒ วัดกลางทুমมาวาส เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	๔๒,๖๗๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖๗	นางคำภู โคตรรัตน์	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร.ร.เทศบาลอินทปัญญา (วัดใหญ่ อินทาราม) เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๗,๙๗๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖๘	นายสาธิต กองพัน	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร.ร.เทศบาลชลราษฎรานุเคราะห์ เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๖,๙๗๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป





๑๖	น.ส.กานดา เทียงศิริชัย	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลห้วยข้าวเก่า จังหวัดพะเยา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลเหมือง จังหวัดชลบุรี	๓๒,๔๕๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๗	น.ส.ฤทัยรัตน์ สมมะเรียง	นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลคลอง จังหวัดภูเก็ต	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี	๓๕,๑๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๘	นางณัฏฐ์นรี บุราณ	ครู วิทยฐานะชำนาญการ เทศบาลตำบลพรหมมูล จังหวัดยโสธร	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ ร.ร.เทศบาลแหลมฉบัง ๒ เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	๓๑,๒๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๙	นายประวิทย์ สอนลา	ครู วิทยฐานะชำนาญการ เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี	๒๙,๓๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๐	น.ส.มณฑนา วงศ์วานิชย์กิจ	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ จังหวัดชลบุรี	๒๗,๔๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๑	น.ส.อุมาภรณ์ คู่มีชำนาญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลราชกรูด จังหวัดระนอง	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี	๓๐,๗๙๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๒	นายธงชัย สร้อยสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	๓๗,๙๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๓	น.ส.สุนันท์ พรรณพฤกษ์	นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี	๓๒,๔๕๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๔	น.ส.สรลลขนา เจริญศึกษา	นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา จังหวัดระยอง	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี	๓๑,๓๔๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๕	นางรจนา หันใจ	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลแม่ทะ จังหวัดลำปาง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยญวน จังหวัดชลบุรี	๒๘,๕๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๖	นายภูษิต โพธิ์สวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน	รองปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น เทศบาลตำบลกุ้ง จังหวัดชลบุรี	๓๐,๗๙๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๗	นางรวีวรรณ อัมทับ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี	๓๑,๓๔๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๘	นางณอมจิตร ชาญปัญชี	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เทศบาลตำบลนาอาน จังหวัดเลย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร.ร.เทศบาลแหลมฉบัง ๒ เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	๔๖,๘๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๙	นายเอกวิทย์ วุฒิสเลา	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี	๓๐,๗๙๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๐	นางธิดิยา แพงสี	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี	๓๔,๖๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๑	น.ส.สุปรีดา สมภาค	เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลปากกระ จังหวัดสงขลา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลเหมือง จังหวัดชลบุรี	๒๘,๔๓๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๒	นายสุชาติ คำพะเมย	ครู	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	๓๓,๔๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

		วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาธาตุ เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี		๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๓	น.ส.จิรฉัตร สอนสกุล	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาธาตุ เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี	๓๓,๖๐๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๔	น.ส.จิตราภรณ์ อินเสมียน	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร.ร.เทศบาล ๑ (สลาवार) เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	๔๓,๘๙๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๕	นายคมสันต์ โนนทิง	ครู วิทยฐานะชำนาญการ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ ร.ร.เทศบาลแหลมฉบัง ๒ เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	๒๙,๒๕๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๖	น.ส.กิตติมาภรณ์ สกุลทหาร	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดอุดรธานี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จังหวัดชลบุรี	๓๖,๘๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๗	น.ส.เกสรดา ชันหวี	เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลเมืองศรีโค จังหวัดอุบลราชธานี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี	๓๒,๒๗๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓๘	ว่าที่ร้อยเอกสุรกิจ กอมณี	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร.ร.เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๔๔,๙๙๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

บัญชีแก้ไขวันแต่งตั้งโอน/ย้าย ข้าราชการส่วนจังหวัด ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
(แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๔๐๙.๖/ว ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๕)  
จังหวัดชลบุรี

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	วันแต่งตั้งเดิม	วันแต่งตั้งใหม่
๑	นางสุวรรณา พูลสวัสดิ์	นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	น.ส.พิมพ์มาดา หมวกอยู่จิรัชยา	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองมอไทร อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔	น.ส.วาทีนี้ มูลประสาน	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายการกีฬา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑	น.ส.บุศรารวรรณ ภาณุศรี	วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ อบจ.ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	หัวหน้าฝ่ายเครื่องกล นักบริหารงานช่าง ระดับต้น อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๒	น.ส.ผดุงพร ภาวะจำ	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

บัญชีให้โอน ย้าย ข้าราชการส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
แบบทำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๔๐๙.๖/ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๕  
จังหวัดชลบุรี

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑	นายชนวีร์ แก่นจักร	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รร.บ้านเขาสก อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๕,๑๙๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒	นายณรงค์ศักดิ์ สุขหัวญาติ	นายช่างโยธา ทั่วไป ระดับชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นักบริหารงานช่าง ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๒๗,๔๙๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	นางชมชนก เปรมพินิจ	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๔,๑๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔	นางจิมรี่ ชิดนอก	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๕,๒๒๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕	นายสุชสร คำแสงดี	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รร.สวนป่าเขาชะอางค์ อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๒,๔๓๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖	นายมณเฑียร สุกโกศล	ครู วิทยฐานะชำนาญการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ รร.บ้านคลองมือโหล อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๓,๗๒๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๗	ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผล	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๐,๓๙๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๘	นายจรัสศักดิ์ อ่างแก้ว	ครู วิทยฐานะชำนาญการ อบจ.หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๒,๘๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๙	น.ส.อมรรัตน์ ชำรัมย์	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๓,๐๐๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๐	นายนิยม พานิชกุล	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา** วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รร.ท่าข้ามพิทยาคม อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๗,๗๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

บัญชีให้โอน ย้าย ข้าราชการส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๕  
จังหวัดชลบุรี

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑	น.ส.ประภาศรี ชาญสมร	นักวิชาการศึกษา วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๓,๐๐๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒	นางดารัตน์ สุรภักษะ	ผู้อำนวยการกอง..... นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๕๔,๙๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	น.ส.วรรณดี เมืองแก้ว	หัวหน้าฝ่าย..... นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	๓๗,๔๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔	น.ส.กฤษณา โตทอง	หัวหน้าฝ่าย..... นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร	๓๙,๖๓๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕	น.ส.จารินี กรวยทรัพย์	หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง	๓๙,๐๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖	นางมณลักษ์ณ์ ตั้งสัจจะกุล	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายกิจการพาณิชย์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๙,๖๓๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๗	นางรมิดา จรรย์รายโสภณ	นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จังหวัดตราด	๓๔,๑๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๘	น.ส.พัชณีย์ศุภาดา นกพันธุ์นันทขญา	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๔,๖๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๙	น.ส.เกศินี ศรีสุข	ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการ ร.ร.หัวถนนวิทยา อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๒๔,๒๔๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๐	น.ส.เขมจิรา ธาตุดี	ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการ ร.ร.หัวถนนวิทยา อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๒๘,๓๓๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

0๖๖๖๖๖๖๖  
0๖๖๖

จังหวัดชลบุรี

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดปัจจุบัน	ตำแหน่งที่กำหนดรองรับ/โอน/ย้าย ไปแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๓๖	น.ส.พนารัตน์ อิศพันธ์	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

บัญชีย้าย พนักงานเมืองพัทยา ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑	ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ วันดี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ระดับชำนาญการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายรณรงค์ระเบียบวินัยจราจร นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๓๔,๖๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒	นายภูเวียง โปธิตา	สถาปนิก วิชาการ ระดับชำนาญการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๓๕,๒๒๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	นายอนวัช แก้วบุญฤทธิ	นายช่างเครื่องกล ทั่วไป ระดับอาวุโส เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายออกแบบจราจรและคมนาคม นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๓๕,๒๒๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔	น.ส.สุพัตรา ใจวงศ์	นักวิชาการคลัง วิชาการ ระดับชำนาญการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๓๔,๑๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕	น.ส.นันทณภัส ภูจิน	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ ระดับชำนาญการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๓๖,๓๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖	น.ส.สมณฑกานต์ บุรณะพล	เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๓๔,๓๔๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๗	ว่าที่ร้อยเอกฤทธิชัย คำศรี	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๒๔,๗๓๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๘	นางณัฐวีร์วรรณ สิงหวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๓๐,๗๗๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๙	นายบุญโชค ผู้เลื่องลือ	นักจัดการงานเทศกิจ วิชาการ ระดับชำนาญการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๓๖,๘๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๐	นายวีร์วัฒน์ ศศิธรการ	นิติกร วิชาการ ระดับชำนาญการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๓๖,๘๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๑	นายพงศ์ศิริ มิตรอมรรธรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ระดับชำนาญการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๓๘,๕๒๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๑๒	นางสุภาพร ศรีบรรดิษฐ์	ครู วิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษ รร.เมืองพัทยา ๕ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๓๕,๕๔๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๓	น.ส.ธันชนันท์ ทูลคาเตย	ครู วิทยฐานะ ระดับชำนาญการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ระดับชำนาญการ รร.เมืองพัทยา ๑ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๓๐,๘๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๔	นางรณรัตน์ ศรีเกื้อกลิ่น	ครู วิทยฐานะ ระดับชำนาญการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ระดับชำนาญการ รร.เมืองพัทยา ๖ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๒๙,๒๗๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๕	นายวีรชัย ขอพรงกลาง	ครู วิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษ รร.เมืองพัทยา ๘ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๓๒,๐๗๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป



บัญชีแก้ไขวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๕  
สังกัด เมืองพัทยา

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	วันแต่งตั้งเดิม	วันแต่งตั้งใหม่
๑	นางสาวกัญฉิชา สุขเกษม	นักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับชำนาญการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๓๔,๑๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒	นางสาวขวัญตา กิมาวุฒินันท์	นักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๓๐,๗๙๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	นางผจงจิตร ชีวพัฒน์พิบูลย์	ครู คศ.๔ วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๕๕,๗๐๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔	นายปกรณ์ พิมพ์สกุล	ครู คศ.๑ วิทยฐานะ - เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	๒๓,๗๓๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๙